



## ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา

ตามประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารวิชาการ และเจ้าหน้าที่ดูแลและสนับสนุน ด้านเทคโนโลยี กลุ่มบริหารวิชาการ (งานศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร ICT) จำนวน ๒ อัตรา โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นและได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

### ๑. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (หน้า ๒)

### ๒. กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้างต้น มารายงานตัว เพื่อเข้ารับการพิจารณา คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์และทดสอบการปฏิบัติงาน ในวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ตึก ๒ ชั้น ๑

### ๓. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนรวม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียง ตามลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงลงมาตามลำดับ ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

### ๔. การประกาศผลการคัดเลือก

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์ [www.triamudom.ac.th](http://www.triamudom.ac.th)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗



รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารวิชาการ และเจ้าหน้าที่ดูแลและสนับสนุน  
ด้านเทคโนโลยี กลุ่มบริหารวิชาการ (งานศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร ICT)  
(แบบทำยคำสั่งประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗)

ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารวิชาการ

ลำดับ	เลขประจำตัวสมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นายปวิวรรต อยู่สว่าง	
๒	๐๐๒	นายธนากร ปัญญาคำ	

ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลและสนับสนุน ด้านเทคโนโลยี กลุ่มบริหารวิชาการ  
(งานศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร ICT)

ลำดับ	เลขประจำตัวสมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
ไม่มีผู้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือก			